

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยตามภูมิภาค, คาดแกว่งแคบหลังขาดปัจจัยชี้หน้า

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยตามสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่ดอลล่าร์ คาดว่าเงินบาทจะยังแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป หลังกระแสเงินทุนไหลเข้า เริ่มชะลอลง และขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน

*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจาก ข้อมูลในตลาดบ้านของสหรัฐ ที่แข็งแกร่ง และการพุ่งขึ้นของผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จากความหวังที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน จะบรรเทาลง

*แต่ดอลลาร์ต้องได้รับสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น เพื่อจะผลักดันให้ดอลลาร์ทะลุกรอบการ ซื้อขายที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่เทรดเดอร์กำลังรอความเห็น จากเจ้าหน้าที่ของเฟด ในการประชุมธนาคารกลางโลกที่เมืองแจ๊คสัน โฮล ในสัปดาห์นี้

*สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติของสหรัฐ เปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55 ในเดือนส.ค. จากระดับ 53 ในเดือนก.ค. โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ใน ผลสำรวจของรอยเตอร์คาดไว้

*ดอลลาร์ยังได้แรงหนุน ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้น จากระดับต่ำสุดเมื่อวานนี้ ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์ จากความหวัง ที่ว่า จะมีการใช้วิธีทางการทูตแก้ไขวิกฤติยูเครน

*ยูโรทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนที่ 1.3333 ดอลลาร์ ที่เข้า ทดสอบในเดือนนี้ ขณะที่ดอลลาร์ค่อยๆติดตัวจากระดับต่ำสุดที่ 101.51 เยน ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 8 ส.ค.

*นักวิเคราะห์กำลังรอดูการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนก.ค. ของเฟด ในวันพรุ่งนี้ และความเห็นจากที่ประชุมสุดยอดนักการธนาคารกลางโลก ที่เมืองแจ๊คสัน โฮล ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ แต่มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงมีความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป

*ตลาดจะจับตาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ด้วย โดยหากเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ อาจเพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะยังรอดูต่อไปก่อนที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 31.821 บาท

*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.845/865 จาก 31.82/84 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.83/87 จาก 31.82/84 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 42.49/60 จาก 42.619/642 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.60/61 จาก 102.56 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3356/57 จาก 1.3362 เมื่อวาน

"บาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ หลังจากปัจจัยช่วงนี้ดูจะเงียบๆ ลงไป flows เบาลงไปเยอะ ก็มีแต่อินเตอร์แบงก์เล่นกันอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยตามสกุลเงินภูมิภาค แต่ทิศทางวันนี้ยังน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน ทั้งในแง่ตัวเลขเศรษฐกิจ และสถานการณ์ตั้งเครียดในประเทศต่างๆ ที่ดูเงียบลงไปในช่วงนี้ โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.80-31.90 ส่วนค่าเงินบาท/ยูโร มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของยูโรโซนในช่วงนี้ ดูไม่ค่อยดีนัก ทั้งในเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจที่ชะลอลง และผลกระทบจากความตึงเครียดในยูเครน

ดีลเลอร์มองว่า ในระยะสั้น เงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้อีก เมื่อเทียบกับยูโร โดยให้แนวต้านไว้ที่ 42.30 และแนวรับที่ 43.00

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้